



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้า 14 มูลค่าข่าว 59,334.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สำรวจสาววัยโจ๋รู้เรื่องเพศต่ำ นิยมดูหนังลามกกับเพื่อนชาย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สบส.ร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการวิจัยเพื่อประเมินความรู้ด้านสุขภาพของวัยรุ่นหญิงไทยอายุ 15-21 ปี ในกลุ่มวัยมัธยมต้น ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งพิจารณาโดยครู เช่น มีคู่นอน ชอบเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา การใช้สารเสพติด เกรงขาดเรียนบ่อย ไม่ได้อาศัยกับครอบครัวรวม 2,001 คน ในพื้นที่ 11 จังหวัดกระจายทุกภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น บึงกาฬ กระบี่ ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง นครนายก และกรุงเทพมหานคร ในปี 2557 โดยประเมินทั้งความรู้รอบรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้วย ผลปรากฏว่าวัยรุ่นหญิงจำนวน 1,911 คน คิดเป็นร้อยละ 96 มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพต่ำ ไม่เพียงพอต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่เหลืออีก

ร้อยละ 4 มีความรู้ในระดับพอใช้เท่านั้น

น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวอีกว่า ด้านพฤติกรรม การป้องกันตนเอง พบว่าอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 51 โดยมีผู้ที่ปฏิบัติตนในระดับดีมาก แต่สามารถเป็นแบบอย่างคนอื่นได้น้อยมากเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ที่เหลืออีกร้อยละ 47 ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีความล่อแหลมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ส่วนใหญ่พบว่าวัยรุ่นยังทำตามใจตัวเองในเรื่องของการเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวสถานบันเทิง การให้ความใกล้ชิดเพศชาย เช่น ดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนชายตามลำพัง ยินยอมให้เพื่อนชายจับมือถือแขน จากการสำรวจมีความน่ากังวลคือ กลุ่มวัยนี้ยังดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ทั้งวิดีโอหรือหนังสือกับเพื่อนต่างเพศถึงร้อยละ 25 นอกนั้นยังพบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ โดยยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกินยาคุมกำเนิดแล้วมดลูกแห้ง และเป็นโรคตับเข้าใจว่าการใส่ห่วงอนามัยเป็นสายล่อฟ้า เพราะทำจากทองแดง กินยาคุมทำให้อ้วน เป็นต้น

